



นายบุญลук ไชยหล่อ



นายสำรย ด้วงคง

## สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มอบรางวัล สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจำปี 2558



กรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่ง  
เลียบ จำกัด จ.พัทลุง เป็นผู้แทนรับรางวัล  
สหกรณ์ที่มีคุณค่าประจำปี 2558 และ  
นายบุญลुक ไชยหล่อ ประธานกรรมการ  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านคลองใหญ่  
จำกัด จ.พัทลุง ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ที่  
มีคุณค่าประจำปี 2558



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ  
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด  
เพื่อยกระดับการนำคุณค่าสหกรณ์สู่การ  
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการ  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดโครงการ  
“ประกวดนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี  
คุณค่า” ประจำปี 2558 เพื่อค้นหา  
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ในการเปิด  
พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันสำหรับแนวทางการ

ยกระดับสมรรถนะสหกรณ์สู่การเป็น  
ธุรกิจฐานสังคม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้  
และนวัตกรรมในการพัฒนาการ ซึ่งนัก  
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่านี้ จะต้อง  
ประกอบไปด้วย มิติทางด้านต่างๆ และมี  
ความครบถ้วนในด้านขององค์ความรู้และ  
ประสบการณ์ รวมถึงความพร้อมและเป็น  
กำลังสำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  
ต่อไป อันได้แก่ 1) มิติด้านคุณค่าสหกรณ์  
ตัวตนของผู้นำเสนอให้เห็นเอกลักษณ์  
ของคุณค่าสหกรณ์ 2) มิติด้านกระบวนการ

ทัศน์ สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่  
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงาน  
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าหรือ  
มูลค่าเพิ่มในสหกรณ์ 3) มิติด้านหลักการ  
มีผลงานประจักษ์ในการปฏิบัติตามหลัก  
การสหกรณ์สากล และ 4) มิติด้านแนว  
ปฏิบัติ มีผลงานชัดเจนในด้านการบริหาร  
งานที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดย  
อธิบายถึงแนวปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ กำพล  
เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจำ  
ปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิชาติ  
พรหมจินดา รองผู้จัดการใหญ่ ชุมชน  
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  
จำกัด (ช.ส.ค.) ร่วมเป็นผู้แทนของ  
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน เข้ามอบกระเช้า  
และแสดงความยินดี ต่อผู้นำสหกรณ์  
เครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  
นี้ ได้แก่ นายสำรย ด้วงคง ประธาน